

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่าน ที่มีความตั้งใจตั้งใจใฝ่ฝันหาถึงคุณงามความดีเอาไว้ระดับตน คนเรานี้ก็อาศัยที่ความรู้และรู้จักรักษาตนเอง ควบคุมดูแลตนเองตั้งอยู่ในคุณงามความดีนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ถ้าเรามีคุณงามความดีทางด้านร่างกาย ใช้ร่างกายสะอาดแสวงหาไปในทางที่ถูกที่ควรที่เหมาะสมกับการสามารถที่จะทำได้ เราก็ได้ช่วยพัฒนาตนเองในด้านร่างกายของตนเอง การพัฒนาด้านการพูดจาปราศรัยก็ดี การพูดจาอยู่ในขอบเขตของคุณงามความดีอยู่ในศีลธรรม ทำให้เรานี้เป็นคนที่มีความฉลาดเป็นคนที่มีความนุ่มนวลในการใช้วาจาพูดจาปราศรัย

...เมืองไทยของเรานั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองยิ้ม เมืองยิ้มก็คือ เมืองเข้มแข็งเบิกบาน จิตใจกว้างขวางแจ่มใสรยทานทั่วไปในบ้านในเมืองเรา เราชาวพุทธต้องการความเข้มแข็งเบิกบาน อยู่ด้วยกันก็ดีให้มีเมตตาต่อกัน ทางด้านจิตใจนั้นก็ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนั้นให้อยู่ในความสงบอยู่ในความดี จิตใจที่ตั้งอยู่ในคุณงามความดีก็เป็นจิตใจที่สงบ เรียกว่าสงบเป็นสมาธิ จิตใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนมีความทุกข์ เรียกว่าจิตใจนี้มีความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นฝึกฝนอบรม

...เมืองไทยของเรานี้ที่เขาเรียกว่าเมืองยิ้มนั้น ก็เพราะพูดจาปราศรัยเข้มแข็งเบิกบานสมกับที่เป็นเมืองพุทธ เป็นผู้ที่มึจิตใจกว้างขวาง ถ้าเราไปเห็นในเมืองอื่นประเทศอื่นมันก็หายาก อาตมาไปมาก็หลายประเทศ บ้านเมืองอื่นนั้นจะหาคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันและกันนั้นหายากลำบากมาก มีแต่ลูกลึกลึกลน เป็นเมืองพัฒนามุ่งแต่หาเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆเพื่อความสะดวกสบายเจริญรุ่งเรือง มุ่งหาเครื่องอำนวยความสะดวกแต่ทางด้านจิตใจของเขานั้นเหมือนคนมีความเดือดร้อนอยู่ในใจ หน้าตาไม่เข้มแข็งเบิกบาน จะเหลือขูข้างหน้าข้างหลังก็ดีไม่มีความนุ่มนวล เรียกว่าเขามีความวุ่นวายมีความทุกข์อยู่ในใจของเขา เป็นความแตกต่างของบ้านเมืองที่มีการอบรมศีลธรรมต่างกัน ต่างกับคนที่ไม่ได้รับการอบรมศีลธรรม เราก็เลยเข้าใจได้ว่าเมืองเรานี้เป็นเมืองจิตใจกว้างขวาง พินิจพิจารณาที่จะเห็นได้ว่ามีหลายลัทธิหลายศาสนา หลายชาติหลายภาษา หลายการปฏิบัติหลายการนับถือที่แตกต่างกัน มีหลายอย่างเข้ามาอยู่ในเมืองไทย เมืองไทยเปิดกว้างจิตใจกว้างขวาง ให้อยู่ด้วยกันหลายลัทธิหลายศาสนา มุสลิมก็ดี โปรเตสแตนต์ก็ดี แคทอลิกก็ดี ชิกก็ดี ฮินดูก็ดี หลายลัทธิหลายภาษาที่มาอยู่ในเมืองเรา เราก็ให้ความอบอุ่นอยู่ เรียกว่าไม่ไล่ให้หนีไปอยู่ที่อื่น เรียกว่าเป็นเมืองที่เปิดกว้าง มีอะไรที่เดือดร้อนวุ่นวายก็ดีก็หันหน้าเข้าหากันได้ง่าย สงบระงับกันโดยหลักศีลธรรม เหตุฉะนั้นเมื่อบ้านเมืองเกิดเหตุวุ่นวายไม่สงบ ก็อาศัยซึ่งครูบาอาจารย์ มีพระเถระก็ดี ไหว้พระสวดมนต์ให้เหตุการณ์บ้านเมืองที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นสงบระงับดับไป ให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีได้ เรียกว่า แก้ไขปัญหา แก้ไขด้วยธรรมะ แก้ไขด้วยจิตที่มีเมตตาซึ่งกันและกัน เป็นเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกกัน คนที่

ไปที่ยวต่างประเทศก็จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศเขามีอะไรบ้าง เขามีความตระหนี่ บางประเทศห้ามลัทธิ ศาสนาอื่นเข้าไปยุ่งกับประเทศของเขา แม้เขาจะทำจะคิดอะไรที่ไม่ดีไม่งามผิดจากหลักพระพุทธศาสนา เขาก็จะปิดบังไม่ให้เราชาวพุทธรู้ เขาหวงแหนบ้านเมืองของเขาไม่เปิดกว้าง...

... ถ้าเราพูดถึงสายการบินก็ดี บินไปต่างประเทศนี้ ต้องถือว่าสายการบินของเราเป็นเบอร์ 1 เยี่ยมอยู่ ทั้ง ความนุ่มนวลความละเอียดเป็นระเบียบเรียบร้อยของแอร์โฮสเตสของสจ๊วต นักบินก็ดี เรียกว่าเมืองไทยเรานี้ ฝึกกันได้ดีมาก เหตุฉะนั้น เราจะเห็นได้ชัดเจนว่า การประพฤติปฏิบัติของแต่ละประเทศชาติบ้านเมืองนั้น แตกต่างจากชาวพุทธมาก การกินอยู่หลับนอนการใช้ชีวิตประจำวัน บางอย่างก็พอพูดกันได้ บางอย่างก็เข้ากับพระพุทธศาสนาไม่ได้ เขายังไม่สามารถตั้งอยู่ในคุณงามความดี ยังไม่พร้อมก็แตกต่างกัน เหตุฉะนั้นพวกเรานี้ควรภูมิใจที่เกิดมาในเมืองไทย มีครูบาอาจารย์มีหลักพระพุทธศาสนา ให้ปู่ย่าตายายของเราสืบต่อกันมา มาถึงพวกเรานี้ก็ไม่ละทิ้งลัทธิคุณงามความดี ให้ตั้งใจทำทานการกุศลที่ดี เจือจานแบ่งปันออกไปข้างนอก เป็นบางสิ่งบางอย่าง แม้จะไม่เจริญมากแต่ก็ถือว่ามีความสะดวกสบาย เจริญพอสมควร จะไปไหนมาไหน ไปทำบุญทำทานการกุศล ไปมาหาสู่กันก็สะดวกสบาย มีถนนหนทางไปวัดวาอาราม ถือว่าเป็นบุญกุศลของพวกเรานี้สามารถไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน พบปะกันกับญาติธรรมด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสชุ่มชื่นเบิกบาน อันนี้เป็นประเพณีของประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราให้รักษาคุณงามความดีเอาไว้ ประพฤติปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี ก็จะได้มาเกิดในสถานที่ดีบ้านเมืองที่ดี เป็นคุณงามความดีที่พวกเราภูมิใจ แม้เราจะไปเกิดในภพชาติใดก็ดี ก็จะได้เจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ด้วยความสุขความสบายความเจริญ ให้เราตั้งใจทำคุณงามความดีเอาไว้ ยังไงก็ไม่ตกทุกข์ได้ยากเหมือนประเทศทั้งหลาย เช่นประเทศอินเดียก็ดี ผู้คนก็มาก คนจนก็จนมากคนรวยก็รวยมาก ประเทศจีนก็ดี อาตมานี้ไปเมืองต่างๆในจีน หลายต่อหลายครั้ง ผู้ที่ลำบากก็ลำบากมาก พบเห็นคนจีนไปขุดดินพรวนดินที่แห่งวันฝุ่นคลุ้ง ถามว่าไปพรวนดินที่แห่งทำไม เขาตอบว่า พรวนดินไว้ร่อนน้ำฝนถ้าฝนตกมาก็จะได้ปลูกสิ่งของ ต้องมีความพยายามขันแข็งที่สุด

.. เหตุฉะนั้นเราพิจารณาดูแล้วเขามีความทุกข์มากกว่าประเทศของเรา ประเทศของเรานี้เป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์อยู่ ป่าไม้ยังเขียวชอุ่มอยู่ ทั้งทางวัดทางวาทางบ้านเมืองก็ช่วยกันรักษาไว้ในประเทศจีน ประเทศอินเดียหาป่าไม้ได้ยากมาก ใบไม้ใบตองกิ่งไม้เล็กๆน้อยๆ เท่านั้นมือนี้เท่า เขาจะเก็บไปทำพินहुงหาอาหารต้มข้าวต้มแกงกัน เรียกว่าลำบากกว่าบ้านเมืองเรามาก ประเทศเราจะร่มเย็นเป็นสุขก็อาศัยพวกเราเป็นผู้มีคุณธรรม มีคุณงามความดีมีความเห็นพ้องต้องกัน พัฒนาบ้านเมืองให้อยู่ดีมีความสุข เหมือนกับญาติโยมที่มาใหม่ ในวัดนี้ เมื่อก่อนที่วัดก็ลำบากมาก น้ำจะใช้ก็ลำบาก ต้องไปตักจากดินภูเขาตัดป่าตัดพงมา จะล้างห้องน้ำก็ลำบาก ก็ได้อาศัยปัจจัยการทำบุญทำทานเงินทองของศรัทธาญาติโยมที่ได้บริจาคทานเอาไว้ ก็

ทำให้เป็นประโยชน์ นำมาทำห้องน้ำ มาขุดบ่อบาดาล มีน้ำไว้ใช้ ล้างถ้วยล้างชาม ใช้อาบน้ำ เปิดก๊อกใช้ สะดวกสบาย ก็อาศัยเงินทองของญาติโยมที่ได้ทำความดีทำทานการกุศลเอาไว้ คนที่มาใหม่ก็เรียกว่าเป็นคน มีบุญมากอย่างหนึ่ง ถนนหนทางดีแล้วจึงมากัน มีศาลาวิหารไว้นั่งสบายๆ ไม่ต้องมีใครมาไล่ เพราะเป็นส่วนกลาง ดังนั้นจึงได้ว่าการสร้างศาลาสร้างวิหารทำบุญทำทานการกุศล ให้ได้นั่งได้พักให้สบายได้มีที่พัก พาทอาศัย ก็ได้อาศัยศรัทธาญาติโยมที่มีกำลังความสามารถมาร่วมทำบุญทำทานสร้างขึ้น ให้มีความสุขความสบายก็เป็นบุญเป็นกุศล...

...เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้มาอยู่ในบ้านในเมืองที่สงบในสถานที่สบาย ก็พากันตั้งใจกันรักษาคุณงามความดีที่ตนเองสร้างสมอบรมเอาไว้ เพื่อจะให้มันเจริญเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ มีโภคทรัพย์สมบัติสมบูรณ์ การใช้จ่ายก็ดี การไปมาหาสู่กันก็สะดวกสบายก็ทำให้เกิดมีความสุข เมื่อเรามีคุณงามความดีอย่างนี้เราก็จะได้แบ่งปันให้ผู้อื่น ก็เหมือนกับเราสร้างพระวิหารเสร็จแล้ว คนอื่นได้มานั่งที่สบาย เรียกว่าแบ่งปันให้กับผู้อื่นให้ได้รับความสุขจากตน และอาหารการกินของญาติโยมเมื่อมันเหลือจากการฉันของพระเจ้าพระสงฆ์ ก็ตัดแจกแบ่งปันซึ่งกันและกัน บุคคลได้เอามากมาน้อยก็ดีก็แล้วแต่ ก็ตัดแจกกันตามได้ตามมีตามอยู่ตามกิน เรียกว่าเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางใจบุญใจกุศล สร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นกับตน มีความสุขใจเห็นคนอื่นกินอาหารของตนเองก็สุขใจ เรียกว่าญาติโยมนี้เป็นผู้ดูแลค้ำจุนพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป...

... เหตุฉะนั้นก็ขออำนวยการให้ทุกท่านพบแต่คุณงามความดี มีจิตประสงค์งานหมายในสิ่งใดที่ได้ตั้ง ตั้งจะอธิษฐานเอาไว้ ก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ...ขอเจริญพร...